

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒)

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่ให้บริการ	การให้บริการ/การจัดนิทรรศการ	ประชาชน/นักเรียน/ เกษตรกร/อื่นๆ (จำนวน/ราย)
๑	๒๕ เม.ย. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ ๙ ตำบลปกาสัย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๓๕
๒	๖ มิ.ย. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านน้ำซำ หมู่ ๑๑ ตำบลปลายพระยา อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๐๓
๓	๑๑ มิ.ย. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหินดาน หมู่ ๕ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๘๕
๔	๑๓ มิ.ย. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบางนุ้ย หมู่ ๖ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๙๘

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่ให้บริการ	การให้บริการ/การจัดนิทรรศการ	ประชาชน/นักเรียน/ เกษตรกร/อื่นๆ (จำนวน/ราย)
๕	๑๘ มิ.ย. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทับปริก หมู่ ๕ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๓๐
๖	๒ พ.ค. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่ากลาง หมู่ ๙ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๑๐
๗	๘ ก.ค. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านคลองแรด หมู่ ๗ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๑๑๐
๘	๑๑ ก.ค. ๖๒	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านทุ่งทับควาย หมู่ ๓ ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	๑. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่/เกษตรพันธสัญญา/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/พืช GAP/การจัดการภัยแล้ง/การบริหาร จัดการน้ำ ๒. ให้บริการคำปรึกษากองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ ยากจน	๘๕